



## หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

เอกสารแนบ 5

### ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot

กิจกรรมงานวันเด็กโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สำหรับผู้ป่วยออทิสติก และเด็กปกติ ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ชมรมผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ศิลปินดารา และจิตอาสา ในกิจกรรมเน้นให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ และพัฒนาการ การแสดงความสามารถด้านดนตรี และทักษะด้านอื่นๆ ที่จะเป็นรากฐานของกระบวนการคิด ตัดสินใจ และการกระทำที่มีส่วนช่วยให้บุคคลออทิสติกประสบความสำเร็จในอนาคต

### บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

หลายปีที่ผ่านมากิจกรรมงานวันเด็กของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จัดโดยเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย โดยกิจกรรมจะจัดเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จะมีผู้ป่วยนอกมาร่วมกิจกรรมบ้างแต่เป็นจำนวนไม่มาก ต่อมาผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมวันเด็กโดยการให้ผู้ป่วยออทิสติกที่มารับบริการ บำบัด รักษา ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ได้แก่ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยที่เคยมารับบริการ รวมถึงผู้ปกครอง มีโอกาสที่จะร่วมงานวันเด็ก และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมทักษะ และพัฒนาการ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดนตรี การจับฉลาก สอยดาว เช่นเดียวกับกิจกรรมวันเด็กในสถานี่อื่นๆ ในขณะที่เดียวกันก็ได้ทำกิจกรรมกับเด็กปกติที่มาร่วมงานในกิจกรรมวันเด็กของโรงพยาบาลด้วย เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการทางสังคมให้ผู้ป่วยออทิสติกได้รับโอกาสทางสังคมเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป

### ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

- บุคลากรของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ จัดกิจกรรมงานวันเด็กของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เป็นอย่างดี
- ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน กลุ่มจิตอาสา และโรงเรียนใกล้เคียง ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
- ผู้บริหารของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้มีการจัดงานวันเด็กของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

### ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ให้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมงานวันเด็กของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โดยให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันเด็กของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ในหลายช่องทาง

ผู้ประสานงาน นางอารัญญา รักษาสัตย์

เบอร์ติดต่อ 063 197 4842

E - mail : [Arunya\\_rajanukul@hotmail.com](mailto:Arunya_rajanukul@hotmail.com)

**\*\*กำหนดส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563\*\***